

Những câu hỏi thường gặp về Hướng dẫn Sử dụng Khẩu trang - Cách thức Làm việc Mới Giai đoạn 1

Câu hỏi: Tại sao CoorsTek yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang?

Trả lời: Khẩu trang có thể giúp làm chậm sự lây lan của virus. Đeo khẩu trang sẽ giúp giữ lại các giọt hô hấp từ mũi hoặc miệng của bạn, điều này đặc biệt quan trọng khi người bệnh không có triệu chứng (dữ liệu hiện có cho thấy tình trạng này chiếm 14%-33%). Mặc dù PPE thường được xem là một hình thức bảo vệ bạn khỏi các mối nguy hiểm, nhưng trong trường hợp bạn nhiễm virus thì khẩu trang lại rất hữu ích trong việc bảo vệ bạn và những người xung quanh. Chúng tôi muốn bạn nhớ rằng thực hiện điều này là để làm chậm sự lây lan của virus trong môi trường làm việc nói riêng và trong cộng đồng nói chung.

Câu hỏi: Tại sao nhân viên chưa phải đeo khẩu trang toàn bộ thời gian? Chính sách về việc sử dụng khẩu trang có được áp dụng với những nhân viên văn phòng quay trở lại làm việc không?

Trả lời: Với việc các cộng đồng mở cửa trở lại, tình trạng di chuyển vì mục đích công việc và các mục đích không thiết yếu gia tăng cũng như người dân tương tác với nhau thường xuyên hơn, nguy cơ về một đợt bùng phát tiếp theo do lây nhiễm cộng đồng là rất lớn. Ngay cả khi các doanh nghiệp không thiết yếu mở cửa trở lại, rất có thể họ sẽ yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang vì những lý do tương tự như chúng ta. Nhân viên văn phòng sẽ phải tuân thủ chính sách như tất cả các nhân viên khác.

Câu hỏi: Chúng ta sẽ phải đeo khẩu trang trong bao lâu?

Trả lời: Chúng tôi không biết Giai đoạn 1 của Cách thức Làm việc Mới sẽ kéo dài trong bao lâu. Có thể giai đoạn này sẽ kéo dài ít nhất từ 2 đến 3 tháng, nhưng cũng có thể là lâu hơn. Chúng tôi đang theo dõi dữ liệu từ chính quyền địa phương cũng như dữ liệu nội bộ của chúng tôi. Khi nhận thấy có tiến triển, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn 2 và một số chính sách sẽ được nới lỏng.

Câu hỏi: Khẩu trang có hiệu quả trong việc bảo vệ chúng ta khỏi virus không?

Trả lời: Khẩu trang không có hiệu quả 100% chống lại virus, nhưng chúng có thể giúp hạn chế việc lây lan virus. Khẩu trang có hiệu quả trong việc giữ lại các giọt hô hấp có kích thước từ trung bình đến lớn hơn, vì vậy việc sử dụng khẩu trang sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan virus. Không phải tất cả các loại khẩu trang đều có cùng mức độ bảo vệ, đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên dùng khẩu trang KN95 đối với nhân viên để bị tổn thương và khẩu trang phẫu thuật và khẩu trang vải đối với các nhân viên khác.

Câu hỏi: Là một nhân viên dễ bị tổn thương, tôi có bắt buộc phải đeo khẩu trang KN95 không?

Trả lời: Không, bạn được khuyến khích đeo khẩu trang KN95 nếu có; tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn sử dụng khẩu trang phẫu thuật hoặc khẩu trang vải tùy thuộc vào địa điểm làm việc của bạn và sự chấp thuận của EHS.

Câu hỏi: Khi nào thì tôi có thể tháo khẩu trang?

Trả lời: Có thể tháo khẩu trang khi nhân viên có thể, và đảm bảo, thực hiện các yêu cầu khả thi về giãn cách xã hội (cách nhau 6 feet/2 mét) trong khi làm việc, trong các văn phòng cá nhân, khoang làm việc, trạm làm việc trên sàn sản xuất hoặc ở nơi khác.

Có thể tháo khẩu trang khi ăn hoặc uống. Nhân viên được yêu cầu đeo khẩu trang khi di chuyển qua các khu vực chung khi đi từ khu vực này sang khu vực khác.

Câu hỏi: Nếu tôi không được yêu cầu đeo khẩu trang nhưng tôi muốn đeo thì sao?

Trả lời: Hãy đeo khẩu trang nếu bạn muốn.

Câu hỏi: Nếu chính phủ yêu cầu đeo khẩu trang toàn bộ thời gian thì sao?

Trả lời: Chúng ta sẽ tuân theo yêu cầu của chính phủ. Hướng dẫn của chúng tôi chỉ ra rằng các yêu cầu của chính quyền địa phương có thể nghiêm ngặt hơn hướng dẫn này của CoorsTek. Trong trường hợp đó, yêu cầu của chính quyền sẽ được áp dụng.

Câu hỏi: Nhược điểm của việc đeo khẩu trang là gì?

Trả lời: Đeo khẩu trang có thể nóng và khó chịu đối với một số người. Bạn có thể cảm thấy phiền khi không quen đeo khẩu trang. Vì vậy, có thể bạn sẽ điều chỉnh khẩu trang và chạm vào mặt thường xuyên hơn. Điều quan trọng là bạn phải duy trì các thói quen giữ gìn vệ sinh tốt và rửa tay trước khi điều chỉnh khẩu trang. Khẩu trang cũng có thể bị ướt do nước bọt, nước ngưng tụ hoặc sương mù từ quá trình sản xuất.

Câu hỏi: Tôi có thể đeo khẩu trang trong bao lâu?

Trả lời: Không nên đeo khẩu trang sử dụng một lần (khẩu trang KN95 và khẩu trang phẫu thuật) quá 8 giờ và sau đó loại bỏ. Khẩu trang vải cần được giặt sau mỗi 8 giờ sử dụng.

Câu hỏi: Nơi làm việc của tôi có nhân viên khiếm thính cần đọc khẩu hình để giao tiếp. Có ngoại lệ về việc đeo khẩu trang đối với trường hợp này không?

Trả lời: Có, nếu bạn đang đeo khẩu trang và cần giao tiếp với một nhân viên phải đọc khẩu hình, bạn có thể tháo khẩu trang để tương tác, nhưng bạn phải thực hiện giãn cách xã hội trong trường hợp này.

Câu hỏi: Chính quyền chỗ tôi đang nói lỏng các hạn chế, tại sao CoorsTek không làm như vậy?

Trả lời: Chính phủ đang nói lỏng một số hạn chế để cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại và người dân có thể rời khỏi nhà sau giờ làm việc. Chính quyền địa phương đang đưa ra các quy tắc và hướng dẫn xung quanh việc nói lỏng Lệnh Ở yên tại chỗ của họ. Khi các mệnh lệnh của chính phủ được dỡ bỏ thì việc thực hiện giãn cách xã hội, giữ gìn vệ sinh và đeo khẩu trang càng trở nên quan trọng hơn đối với tương lai của chúng ta.

Câu hỏi: Nếu tôi từ chối đeo khẩu trang thì sao?

Trả lời: Nếu bạn từ chối đeo khẩu trang, chúng tôi sẽ thỏa hiệp nếu có lý do về y tế. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đơn giản từ chối đeo khẩu trang, chúng tôi sẽ trò chuyện để giúp bạn hiểu lý do tại sao chúng ta cần đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Một lựa chọn khác là bạn có thể làm việc tại nhà hoặc nghỉ không lương.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi biết nơi làm việc của tôi đang trong Giai đoạn 1 và áp dụng hướng dẫn mới?

Trả lời: Nhóm Ứng phó sẽ làm việc với ELT để xác định Giai đoạn của từng địa điểm làm việc dựa trên dữ liệu của chính quyền địa phương và dữ liệu của CoorsTek về xu hướng của virus.

Điều này sẽ được truyền đạt thông qua Phó Chủ tịch Điều hành Khu vực, Giám đốc khu vực EHS và Giám đốc Nhân sự của bạn. Nếu một nhà máy hoặc địa điểm muốn thực hiện chính sách đeo khẩu trang này trước khi bước vào Giai đoạn 1, họ có thể lựa chọn thực hiện nếu được lãnh đạo nhà máy chấp thuận.

Câu hỏi: CoorsTek có thể cung cấp khẩu trang cho gia đình tôi không?

Trả lời: Ở thời điểm hiện tại, CoorsTek chỉ có thể cung cấp khẩu trang cho nhân viên. Chúng tôi đang theo dõi lượng hàng tồn kho và sẽ cho nhân viên biết nếu chúng tôi có cơ hội cung cấp khẩu trang cho mục đích cá nhân.